



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จะขึ้นบัญชีตามสังกัดที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ยื่นสมัครไว้

๒. รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือตามรายละเอียด “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง” โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่บอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ที่ www.nakluea.go.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๐๘-๔๒๕๐ ต่อ ๑๐๐ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

๓. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๓.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนดเว้นแต่มีเหตุจำเป็น และมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งเหตุจำเป็นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือกำหนด

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ได้รับรองตนแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ หากภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แล้ว หรือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือไปแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งที่สมัคร หรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีที่ได้เข้าเป็นพนักงานจ้างแล้ว

๕. หากผู้ผ่านการสรรหามากกว่าอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีคุณสมบัติในเรื่องเดียวกันได้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้

๖. การเรียกมารายงานตัวและการรายงานตัว เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

๖.๑ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทุกตำแหน่งและทุกสังกัด โดยตามลำดับที่ใน “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ” ทำयประกาศนี้มารายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ ณ งานบริหารบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๖.๒ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนอกจากตามข้อ ๖.๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ จะมีหนังสือเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างมารายงานตัวตามตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ตามจำนวนอัตราว่างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาติรี อ่วมสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
แบบทำยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง **คณงาน สังกัด กองช่าง**

เลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ผลการเลือกสรรและสรรหา			รวม คะแนน ทั้งหมด	หมายเหตุ
		ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป	ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง	ภาค ความเหมาะสม กับตำแหน่ง		
๑๐๐๑	นางสาววิริญญา พิลาภักดิ์	ผ่าน (ร้อยละ ๗๗.๐๐)	-	ผ่าน (ร้อยละ ๙๐.๖๕)		

ตำแหน่ง **พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

เลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ผลการเลือกสรรและสรรหา			รวม คะแนน ทั้งหมด	หมายเหตุ
		ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป	ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง	ภาค ความเหมาะสม กับตำแหน่ง		
๒๐๐๑	นางสาวธัญพร อ่วมสอาด	ผ่าน (ร้อยละ ๘๐.๐๐)	-	ผ่าน (ร้อยละ ๘๘.๙๙)		

(ลงชื่อ) _____

(นายไววุฒิ หาญคนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล